

ที่ ร.ม. 09/ 1051



สำนักพุทธรัตนมงคล 2554  
เลขที่ 47 สุขสวัสดิ์ 26 บางปะกอก  
11276  
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทร 0-2428-3736

17 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สุกยอดแห่งสยาม  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีในการสั่งจอง จำนวน 1 ชุด

ด้วยคณะกรรมการสำนักพุทธรัตนมงคล ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนบุชารูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สร้างด้วยเนื้อเรซินสีดำ ปิดทองที่อาสนะและลายไทย มีขนาดกว้าง 3 นิ้ว สูง 5 นิ้ว เหมาะเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ สำหรับบุชารที่บ้านและที่ทำงาน ได้เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาทุกประการ โดยคณาจารย์ฝ่ายสงฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคุ้มครองปกปักรักษาให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ ประทานพร โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรืองตามความปรารถนาของผู้สักการบูชา พร้อมทั้งจะนำออกเผยแพร่แก่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธา ทางสำนักพุทธรัตนมงคลขอคิดค่าบุชารูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ องค์ละ 399 บาท ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน ได้มีโอกาสจัดสร้างไว้สักการบูชาโดยทั่วถึงกัน จึงยินดีให้ผ่อนชำระเป็น 4 งวดๆ 1-3 งวดละ 100 บาท งวด 4 งวดละ 99 บาท ต่อ 1 องค์ แต่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการนี้จะต้องเป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งคนสังกัดอยู่รับรองเท่านั้น โดยให้ผู้ประสงค์บุชาร้างชื่อและจำนวนองค์ที่ต้องการลงในบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้ รวบรวมส่งไปที่สำนักพุทธรัตนมงคล สำหรับเงินค่าบุชาร้างขอให้ส่งในนามของนางสาวรุ่งทิพย์ วรเมธามาศ เป็นผู้รับจ่าย ณ ที่ทำการ ปณ.ราษฎร์บูรณะ และหักค่าธรรมเนียมในจำนวนเงินที่ส่ง ทางสำนักงานฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ตามความประสงค์ต่อไป(จะจัดส่งให้ภายใน 30 วันหลังจากที่ทางสำนักงานได้รับเงินค่าจัดสร้างฯ) รายได้ส่วนหนึ่งได้มอบเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะวัดและเผยแพร่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ฉะนั้น คณะกรรมการสำนักพุทธรัตนมงคล จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณา เชื้อเพื่อร่วมมือจากท่านขอได้โปรดกรุณาแจ้งเรียนให้ ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานได้การบังคับบัญชาของท่านทราบโดยทั่วถึงกัน คณะกรรมการฯ ขอกราบขอบพระคุณท่านมาพร้อมกัน ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งขึ้น ไปด้วยเทอญ.

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นางสาวรุ่งทิพย์ วรเมธามาศ)

ผู้จัดการสำนักพุทธรัตนมงคล



